
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที ่13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 
 
 

   วันศุกร์ที่  20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่หนึ่ ง ) เป็น พิ เศษ โดยมี  นายสุชาติ  ตัน เจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม 
เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อจากการประชุม 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรียงตามมาตรา ดังนี้ 
      

   มาตรา 18      มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงาน 
    กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง ซึ่งสมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้รัฐต้องบริหารจัดการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมากกว่าเอกชน แต่กรณีของพลังงาน 
ไฟฟ้านั้นกระทรวงพลังงานยังมีการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนซึ่งมีราคาแพงท าให้ค่าไฟฟ้ามีราคาสูงจึงเป็นการสร้าง
ภาระให้กับประชาชนและสร้างความร่ ารวยให้กับเอกชน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผู้แทน
กระทรวงพลังงานได้ชี้แจงว่า กระทรวงพลังงานพยายามส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน มากขึ้น 
โดยใช้พลังงานน้ า และมีการใช้ก๊าซ LPG แทนน้ ามัน ซึ่งยังไม่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
มากนัก ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพยายามปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเพ่ือลดมลภาวะและลดโลกร้อน  
จึงต้องการให้กระทรวงพลังงานหันกลับมาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น โดยปัจจุบัน
พลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนต่ ากว่าพลังงานชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบมากท าให้ 
มีแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปีแต่กลับไม่ได้น าพลังงานนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมุ่งใช้พลังงานที่ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ  
   ส าหรับต้นทุนพลั งงานของกระทรวงพลั งงาน ซึ่ งใช้หลัก เกณฑ์ที่ ยึด โยงกับรายได้ 
ของครัวเรือนนั้นไม่สอดคล้องกับการใช้พลังงานในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิง  
และพลังงานทางเลือกจากทรัพยากรธรรมชาติ  จึงต้องมีการค านวณต้นทุนตามจริงไม่ใช่ตามตัวชี้วัด 
ของกระทรวงในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่าราคา ณ โรงกลั่นของประเทศไทยยังสูงกว่ามาตรฐาน  
ของภูมิภาคอาเซียน ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติก็มีการอ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งที่ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติ  
ส่วนหนึ่งในประเทศและมีต้นทุนที่ต่ ากว่าราคาตลาด โดยจากข้อสังเกตข้างต้น ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ได้ชี้แจงกับคณะกรรมาธิการฯ ว่า จะปรับลดก าหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
จาก 10 สตางค์ต่อลิตร เป็น 5 สตางค์ต่อลิตร โดยไม่ได้ค านึงถึงว่าราคาสูงกว่ามาตรฐานเท่าไร การปรับลด 
ในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ และจะด าเนินการเมื่อไร ส าหรับคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน ได้ชี้แจงว่าเห็นชอบหลักเกณฑ์การค านวณราคา ณ โรงกลั่นน้ ามันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคา  
ณ โรงกลั่นลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  17 มิ ถุนายน 2563 แต่ราคาค้าปลีก 
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กลับไม่ลดลงโดยก าไรยังคงอยู่ในระบบทั้งหมด จึงมีความกังวลอย่างยิ่งเนื่องจากต้นทุนพลังงานคือต้นทุน 
ของสินค้าทุกประเภทและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวง
พลังงาน ได้จัดท างบประมาณเป็นงบประมาณผูกพันต่อเนื่องเกือบทุกโครงการทั้งโครงการเล็กและโครงการ
ใหญ่ จึงท าให้คณะกรรมาธิการฯ ไม่สามารถตัดงบประมาณดังกล่าวได้ เพราะจะมีผลกระทบต่อเนื่อง 
  นอกจากนี้ พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันยังคงมีความเหลื่อมล้ าและไม่สมดุลในการเข้าถึงพลังงาน  
โดยในบางพ้ืนที่มีพลังงานเหลือใช้ในขณะที่บางพ้ืนที่ยังไม่มี จึงเสนอให้มีนโยบายการเปิดเสรีและใช้ศักยภาพ 
ในทุกภาคส่วนเพ่ือตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทดแทน  
และการอนุรักษ์พลังงานที่ส่วนใหญ่ยังมุ่ งเน้นไปสู่ เอกชนรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันอยู่แล้ว  
และมีเงื่อนไขที่ภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ ที่สนใจพลังงานสะอาด ไม่สามารถแข่งขันได้  
จึงต้องการให้มีการสนับสนุนการพัฒนาการสร้างพลังงานจากครัวเรือนซึ่งมีจ านวนมากถึง 20 ล้านครัวเรือน 
และใช้พลังงานทดแทนสนับสนุนภาคการเกษตร นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงพลังงาน 
มีการตั้ งงบประมาณ เพ่ือใช้ ในกระบวนการอนุญ าโตตุลาการที่ กรมเชื้ อ เพลิ งพลั งงานขอจัดสรร  
กรณี บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ประมูลแหล่งผลิตเอราวัณอย่างไม่เป็นธรรม  
อันเป็นการตั้งงบประมาณเพ่ือชดใช้การด าเนินการที่ผิดพลาดของกระทรวงพลังงานโดยที่มิได้น าไปลงทุน 
เพ่ือพัฒนาพลังงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเลยแม้แต่น้อย อีกทั้ง ยังปล่อยปละละเลย 
และเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มทุน โดยเมื่อปี 2563 นิคมอุตสาหกรรมจะนะมีการเสนอขอไฟฟ้า 1,400 เมกะวัตต์ 
โดยไม่ผ่านนโยบายก ากับพลังงาน แต่ไปใช้กฎหมายพิเศษของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จึงขอปรับลดงบประมาณลงเพ่ือต้องการให้กระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงต้นแบบที่ใช้พลังงานสะอาดและ
พลังงานแสงอาทิตย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ งเป็น 
กรมที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดในมาตรานี้ โดยมีการจัดซื้อรถบรรทุกที่ใช้น้ ามันดีเซล ทั้งที่สามารถจัดซื้อรถที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ และตั้งข้อสังเกตในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน รายการเงิน
อุดหนุนการชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่า ได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการน้ ามันปาล์มที่มีการน าเข้ามาโดยไม่ถูกต้องและมีการปิดบังอ าพรางบางส่วน  
มีการสวมสิทธิ์โดยมิชอบ ท าให้น้ ามันปาล์มมีราคาสูงขึ้น จึงต้องการให้มีการตรวจสอบเพ่ือให้ผลประโยชน์  
ของประเทศไม่รั่วไหล และให้ประชาชนได้ใช้สินค้าที่มีราคายุติธรรม รวมทั้ ง ให้กระบวนการทุจริต 
ถูกปราบปรามให้มากท่ีสุด 
   กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า กรรมาธิการฯ ได้รับทราบข้อมูลเรื่องราคาน้ ามัน ณ โรงกลั่น  
โดยกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงว่า ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การค านวณให้มีความเหมาะสม  
เป็นธรรม และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในปัจจุบัน ส่วนประเด็นการก าหนดราคาน้ ามันให้เท่ากันทั้งประเทศนั้น
กรรมาธิการฯ ได้ระบุเป็นข้อสังเกตเพ่ือให้กระทรวงพลังงานด าเนินการแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ 1,883 ล้านบาท และคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาปรับลด 10 ล้านบาท คงเหลือ 
1,873 ล้านบาท โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดและขอยืนยันตามท่ีมีการปรับลดงบประมาณ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 328 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 230 เสียง 
 

   มาตรา 19      มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
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   ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในก ากับ 
    กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง ซึ่งสมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
งบประมาณของกระทรวงพาณิ ชย์ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ใช้ งบประมาณ  
2,500 ล้ านบาท ส่ วนการค้าภายในประเทศ 909 ล้ านบาท และงบประมาณ อีกส่วนหนึ่ งไปอยู่ที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนงานอ านวยการและแผนงาน 1,500 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่ก าลังประสบปัญหาวิกฤตทางการเกษตรและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบแก้ไข
ปัญหาการค้าภายในประเทศ อีกทั้งยังมีการน างบประมาณไปใช้ส าหรับภารกิจการประกันรายได้สินค้า  
4 ประเภท คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน และมันส าปะหลัง รวมทั้งภารกิจส่งเสริมการตลาด
ผลไม้ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะในขณะนี้ที่ประชาชนก าลังประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด -19 ท าให้ 
ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ แต่ยังไม่มีการแก้ไขและส่งเสริมการค้าภายในประเทศ และในส่วน
ของการเจรจาการค้ากับต่างประเทศที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องมีคู่ค้าที่มีการท าความตกลงการค้าเสรี 
(FTA) โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีการท า FTA เพียง 18 ประเทศเท่านั้น ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศ 
อ่ืน ๆ ในอาเซียน อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงหลักในการดูแลความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน
โดยเฉพาะราคาสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชน ซี่ งงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรในเรื่องของการเกษตรไว้ในหลายส่วน อาทิ ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร 
ส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ พัฒนาข้อมูลสินค้าเกษตร ฯ ซึ่งรวมแล้ว 
หลายร้อยล้านบาท แต่กระทรวงพาณิชย์มีวิสัยทัศน์ในแบบเดิม ๆ โดยยังมองว่าสินค้าผลไม้เป็นสินค้า 
เฉพาะท้องถิ่นที่บริโภคภายในประเทศ ซึ่งความจริงแล้วผลไม้ไทยนั้นมีชื่อเสียงในระดับโลกและสร้างรายได้ 
ให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก อาทิ ทุเรียน มังคุด และล าไย แต่เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2564 สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนได้สั่งระงับการน าเข้าล าไยทั้งสดและแห้งจากไทย สร้างความเสียหายมหาศาลและเกิดภาวะล าไย
ตกต่ าเป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลจะชดเชยให้เกษตรกรภาคเหนือในราคา 3 – 5 บาท ต่อกิโลกรัม แต่รายได้
เหล่านั้นกลับตกอยู่กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งการด าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านมานั้น สะท้อนถึง 
ความผิดหวัง ความผิดพลาดในการแก้ไขปัญหา ไม่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และไม่มีการดูแลความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยเฉพาะพ่ีน้องชาวเกษตรกร อาทิ ต้นทุนทางการผลิตสูงขึ้นแต่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า   
โครงการการประกันรายได้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย และไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  
ของประชาชนได้ ประชาชนด ารงชีวิตอย่างยากล าบาก อะไรที่ควรราคาถูกกลับมีราคาแพง อะไรที่ควร 
ราคาแพงกลับมีราคาถูก อาทิ ราคาข้าวใน 20 จังหวัดภาคอีสาน เหลือกิโลกรัมละ 6 - 7 บาท พ่อค้าอ้างว่า 
มีสิ่งเจือปนแต่ประชาชนกลับต้องซื้อข้าวกิโลกรัมละ 20 บาท ส่วนราคาข้าวสารไม่มีการลดแต่ราคาข้าวเปลือก
ลดทุกวัน และราคาไข่ไก่ที่มีราคาสูงขึ้นจากเดิมแผงละประมาณ 90 บาท แต่ปัจจุบันราคา 130 - 140 บาท 
ส่วนร้านธงฟ้าประชารัฐก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด  
มีการจ าหน่ายสินค้าราคาสูงกว่าปกติและปัญหากรณีผู้มีสิทธิใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มี
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เข้ามาก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดท าฐานข้อมูล 
และซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ควรมีการทบทวนว่ามีความซ้ าซ้อนหรือไม่ และควรมีหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ท าหน้าที่ ให้บริการทางด้านวิชาการให้กับทุกหน่วยงานของกระทรวงหรือไม่ เพ่ือรวมเป็นฐานข้อมูล  
เพียงแห่งเดียวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทุกหน่วยงานสามารถน าไปใช้ได้ ส าหรับประเด็นการจัด 
องค์กรนั้น กรณีหน่วยงานที่เคยได้รับงบประมาณ อาทิ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  
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(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับประชุมและสัมมนา โดยปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือให้
เหมาะสมกับวิกฤตโควิด-19 จึงควรปรับลดงบประมาณในส่วนนี้หรือไม่ รวมทั้งจากภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจ 
และการคลังที่งบประมาณมีจ ากัด จึงควรทบทวนว่าหน่วยงานหรือองค์กร กิจกรรม และภารกิจต่าง ๆ ที่เคย 
ตั้งงบประมาณไว้แต่เดิมนั้นยังสมควรมีอยู่และด าเนินการตามนั้นหรือไม่ และตามที่ได้เคยอภิปรายงบประมาณ
ของกระทรวงการต่างประเทศไปแล้วว่าควรมีการทบทวนในส่วนของสถานทูตและกงสุลที่มีอยู่ในทวีปยุโรป 
มากเกินไป โดยควรกระจายไปในดินแดนที่มีศักยภาพมากกว่าในอนาคต  เช่นเดียวกับกระทรวงพาณิชย์ 
ที่มีทูตพาณิชย์ในต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบของการมีบุคลากรในต่างประเทศถือว่าเป็นงบที่สูงมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เมื่อมีการใช้ระบบ  E-Commerce หรือการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  จึงไม่จ าเป็น 
ต้องมทีูตพาณิชย์ในจ านวนที่มากเกินความจ าเป็น ตลอดจนขอให้ปรับลดงบสัมมนาของสถาบันระหว่างประเทศ 
เพ่ือการค้าและการพัฒนา จ านวน 35 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับปรุงรูปแบบสัมมนา 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งบในส่วนนี้ 
  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า กรรมาธิการฯ ได้ให้ความส าคัญกับการพิจารณางบประมาณ 
ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกระทรวงที่หารายได้ให้กับประเทศและมีงบประมาณที่จ ากัด โดยเมื่อปี 2564 
กระทรวงพาณิชย์ได้รับงบประมาณกว่า 4,033 ล้านบาท แต่ในปี 2565 ได้รับงบประมาณ 3,752 ล้านบาท 
และยังถูกกรรมาธิการฯ ปรับลดในส่วนที่ยังไม่มีความจ าเป็นกว่า 151 ล้านบาท จึงคงเหลืองบประมาณ 
ที่สามารถน าไปใช้ได้กว่า 3,601 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาในส่วน 
ของค าของบประมาณของหน่วยงานตามพันธกิจ และได้ให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ด้วยความห่วงใย เนื่องจาก
กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่ดูแลต้องทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยในส่วนของการประกัน
รายได้พืชผลต่าง ๆ นั้น ได้รับค าชี้แจงจากหน่วยงานว่า การประกันรายได้คือการสร้างความมั่นคงให้แก่พ่ีน้อง
เกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอกับการลงทุนและไม่บิดเบือนกลไกตลาด ดังนั้น การที่เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชย
ส่วนต่างต้องขึ้นอยู่กับราคาตลาดและเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยหากผลผลิตมีราคาต่ ากว่าราคาประกันรายได้ 
ก็จะได้รับเงินชดเชย หากช่วงปีใดหรือฤดูกาลใดที่ราคาผลผลิตดีก็จะไม่ได้รับเงินส่วนต่าง อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อห่วงใยเช่นเดียวกับสมาชิกฯ ซึ่งได้รวบรวมไว้เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ส าหรับแผนการในการรองรับสถานการณ์ 
โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะพืชผักผลไม้นั้น หน่วยงานได้ชี้แจงว่ากระทรวงพาณิชย์
ได้มอบหมายทูตพาณิชย์ท างานร่วมกับทูตเกษตรในการเจรจากับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเตรียมจัดงาน
เทศกาลล าไยใน 12 เมืองใหญ่ของจีน รวมทั้งเปิดตลาดฮ่องกงและอินเดีย ทั้ งนี้  คณะกรรมาธิการฯ  
และคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาปรับลดงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ 
ตามความเหมาะสม และขอยืนยันงบประมาณตามที่ได้ปรับลด 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 358 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 249 เสียง 
 

   มาตรา 20      มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย 
    กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
กระทรวงมหาดไทยได้เสนอของบประมาณส าหรับการอบรมสัมมนาจ านวนมากซึ่งไม่เหมาะสมในสถานการณ์ 
 
 



5 

 

โควิด-19 และเป็นไปในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งตัวชี้วัดของโครงการเหล่านี้  
ยังเป็นการประเมินกันเองภายในหน่วยงาน ไม่มีความท้าทาย และไม่เป็นรูปธรรม หากต้องการตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ควรสอบถามประชาชนว่าบุคลากรมีความโปร่งใสและมีการคอร์รัปชันน้อยลงหรือไม่ อีกทั้งงบประมาณที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างของกระทรวงมหาดไทยก็สูงเป็นอันดับที่สองรองจากกระทรวงคมนาคม และมีการขอ
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานและบ้านพักข้าราชการระดับสูงจ านวนมากในขณะที่หลายหน่วยงาน
ถูกปรับลดงบประมาณสวัสดิการ ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น มีการด าเนินการในภารกิจที่ไม่ใช่
ภารกิจหลักของหน่วยงานซึ่งหากตัดภารกิจที่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนออกไปก็จะสามารถประหยัด
งบประมาณได้จ านวนมาก และจากการที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการท าให้ประเทศไทย 
เป็นเมืองอุตสาหกรรมควบคู่กับเกษตรกรรม แต่ผังเมืองในปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างจังหวัดมีข้อห้าม  
และข้อจ ากัดต่าง ๆ มากมายที่ท าให้ไม่สามารถลงทุนได้  อีกทั้งยังมีเรื่องขยะล้นเมืองทั่วประเทศที่ก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษและมีต้นทุนในการก าจัดขยะต่อตันที่มีสูงมาก จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย ศึกษาและลงทุน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งทบทวนผังเมือง และจัดท าโซนนิ่งให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เร่งรัดการจัดท าศูนย์ก าจัดขยะในจังหวัดต่าง ๆ และเห็นว่าขณะนี้ประเทศก าลังอยู่ในภาวะวิกฤตจึงควรปรับลด 
งบประมาณที่ไม่จ าเป็น อาทิ งบประมาณการอบรมสัมมนาทุกโครงการ งบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
งบประมาณค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารในทุกหน่วยงาน  
ในสังกัด อาทิ การจัดซื้อกล้องวงจรปิด แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมซึ่งแผนงานในลักษณะนี้มีอยู่ในทุกหน่วยงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ
ในส่วนต่าง ๆ และแผนงานบูรณาการการรักษาความมั่นคงภายใน โดยน างบประมาณในส่วนนี้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน อาทิ การจัดหาไฟฟ้าให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่  
   ส าหรับงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีโครงการปลูกฝังจิตส านึก 
รักสามัคคีของคนในชาติ งบประมาณรวม 290 ล้านบาทนั้น สมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกตว่า ได้จัดโครงการมาแล้ว  
6 ปี แต่ยังมีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมที่มีความเห็นต่าง ดังนั้นจึงควรยกเลิกโครงการนี้ เพราะไม่เกิด
ประโยชน์กับประชาชน อีกทั้งยังมีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเห็นว่าเป็นการใช้งบเพ่ือประหัตประหารพ่ีน้องประชาชน จึงควรเปลี่ยนสนามรบให้เป็น
สนามการค้า ใช้การเจรจาแก้ปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้ และเสนอให้ยกเลิกการออกใบอนุญาตอาวุธปืน 
นอกจากนี้ ในส่วนของท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยเฉพาะต าบลเล็ก ๆ เมื่องบประมาณไม่เพียงพอก็ ต้องขอเงินอุดหนุนผ่านกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่จัดสรรเงินให้ท้องถิ่นโดยตรง เพราะมีภารกิจที่ต้อง
บ ารุงรักษาทั้งถนนและคูคลอง ในขณะที่งบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน โดยกรมที่ดินเป็นหัวใจหลัก
ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยปีที่ผ่านมาในปี 2564 กรมที่ดินจัดงบประมาณออกโฉนดจ านวน 50 จังหวัด  
ซึ่งควรจัดงบประมาณให้ครบในทุกจังหวัด และควรน าปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งเร่งแก้ปัญหา 
ออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน 
  กร รม า ธิก า ร ฯ  ต อบ ชี้ แ จ ง ว่ า  งบ ป ระม าณ ใน ส่ว น ข อ ง ก า รอบ รม สัม มน านั ้น  
ค ณ ะ อนุก ร ร ม า ธิก า ร ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบเหตุผลความจ าเป็น 
และได้ปรับลดงบประมาณให้อยู่ในจ านวนที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้มีอุปสรรคในการท างาน ในส่วนงบประมาณ 
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย อาทิ ศูนย์ราชการ รถเช่า ที่ท าการกองร้อยรักษา
ดินแดน บ้านพักข้าราชการ และที่ว่าการอ าเภอ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์  
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ได้ พิ จ ารณ าตรวจสอบแล้ ว ว่ ามี เห ตุ ผลความจ า เป็ น และอยู่ ใน อายุ ก าร ใช้ งานที่ ถึ ง เวล าที่ ต้ อ ง 
เปลี่ยนและปรับปรุงซึ่งจะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า โดยเป็นไปตามเงื่อนไปและหลักเกณฑ์ ส าหรับเรื่องของอาวุธ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสมาชิกอาสารักษาดินแดงในจังหวัดภาคใต้นั้นก็มีเหตุผลความจ าเป็น  
ที่ต้องใช้งาน โดยในเรื่องของอาวุธปืนนั้น กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ จดทะเบียนและเก็บหลักฐาน 
ของปลอกกระสุนและหัวกระสุนเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ทราบในหน้าที่ของการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยที่ต้องมีฐานข้อมูลในส่วนนี้ ทั้งนี้ ขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตามเดิม 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 333 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 233 เสียง 
 

   มาตรา 21      มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ 
    กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
ขอปรับลดงบประมาณเนื่องจากเงินอุดหนุนของกระทรวงยุติธรรมควรเป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์การสร้าง
ความยุติธรรมให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเงินอุดหนุนในส่วนของสภาทนายความที่ควรปรับ
ลดเนื่องจากพบว่าสภาทนายความซึ่งควรเป็นที่พ่ึงของประชาชนแต่กลับมีบทบาทลดน้อยลง ส่วนกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ซึ่งควรท าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนโดยไม่มีข้อจ ากัดว่า  
เป็นคนสัญชาติไทยหรือไม่ ได้มีการใช้งบประมาณส าหรับเป็นค่าชดเชยผู้เสียหาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  
คือ ผู้ที่ถูกจับกุมในคดีอาญาอย่างไม่ถูกต้อง และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรมต่าง ๆ เนื่องจากรัฐไม่อาจ
ปกป้องคนกลุ่มนี้ได้ และรัฐซึ่งมีหน้าที่ปกป้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเพียงพอ ส าหรับงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ วงเงินกว่า 7,000 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้าง
โรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่สอง แต่จากกรณีที่มีผู้ต้องขังติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในเรือน
จ าเป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีศักยภาพเพียงพอ และการสร้างโรงพยาบาล  
เพ่ิมอีกแห่งน่าจะไม่ตอบโจทย์ดังกล่าว อีกทั้ งงบประมาณในส่วนอ่ืนที่ กรมราชทัณฑ์ได้รับ  มีการใช้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงใด สามารถตรวจสอบได้หรือไม่  และนักโทษได้รับการปฏิบัติตาม 
หลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เหตุใดจึงมีสถิติการกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องขังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  
ยังมีการตั้งงบประมาณในโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานในจ านวน 
ที่สูงมาก ส าหรับสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้รับงบประมาณ 386 ล้านบาท โดยงบประมาณ 
ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับก่อสร้างอาคารแต่ไม่ได้น าไปช่วยอ านวยความยุติธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้กรมบังคับคดีหามาตรการไกล่เกลี่ยการด าเนินคดีทางแพ่งกับลูกหนี้ที่ถูกบังคับฟ้องร้องคดี
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้  
ส่วนประเด็นการซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้น กระทรวงยุติธรรมควรท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
โดยไม่ให้ผู้ที่มีอ านาจมาท าลายความยุติธรรมได ้
   กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า กระทรวงยุติธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 11,927 ล้านบาท 
คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาปรับลด 124 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 0.69 ทั้งนี้ ขอยืนยัน 
การปรับลดงบประมาณตามเดิม 
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   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 289 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 222 เสียง 
 

   มาตรา 22     มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในก ากับ 
    กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ   
การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงแรงงานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากมีการขอ
งบประมาณส าหรับงานที่ยังไม่มีความจ าเป็น อาทิ งบครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อยานพาหนะ  
ค่ารับรองและพิธีการ แต่งบประมาณที่ปรับลดกลับเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อแรงงาน 
อาทิ โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อม
ตามมาตรฐานสากลในรูปแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ส่วนโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่มีการพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่ได้ช่วยพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่มีความส าคัญเนื่องจากมีพ่ีน้องประชาชน 
ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จ านวนประมาณ 15 ล้านคน จึงเป็นกระทรวง 
ที่มีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจในระดับฐานรากและปากท้องของพ่ีน้องประชาชน และจากการระบาด 
ของโรคโควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศปิดแคมป์คนงาน ส่งผลให้เกิดการอพยพแรงงานไปภูมิล าเนาท าให้เกิด 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในต่างจังหวัดเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นภาระของจังหวัดที่จะต้องดูแลบุคคล
เหล่านี้ อีกทั้งยังมีคนตกงาน และขาดรายได้เป็นจ านวนมาก แต่กระทรวงแรงงานกลับไม่มีมาตรการรองรับ 
แต่อย่างใด ส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาก็มีความล่าช้า ทั้งนี้ ได้เสนอให้น างบประมาณที่ปรับลดมาใช้ 
ในการจัดซื้อวัคซีนให้แก่ประชาชนให้เพียงพออย่างเร่งด่วน และจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล
ทุกแห่งและโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งจัดหาปัจจัยในการผลิตด้านการเกษตรให้แก่ผู้ใช้แรงงานและผู้ว่างงาน  
   กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ปรับลดงบประมาณของกระทรวงแรงงาน  
31 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ 45,723 ล้านบาท ทั้งนี้ ขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตามเดิม 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 293 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 228 เสียง 
 

   มาตรา 23      มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในก ากับ 
    กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้ตอบสนองในเรื่องของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือการสร้างสังคม
ที่งดงามตามวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน และสมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่ได้มีนโยบายสนับสนุน
วัฒนธรรมประเพณีของไทย ไม่ส่งเสริมให้เยาวชนรักวัฒนธรรมของชาติ ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับโบราณสถาน
และศาสนสถาน รวมทั้งไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมที่น่าสนใจในแต่ละท้องถิ่นของประเทศ 
เพ่ือให้เป็นจุดขายในการท่องเที่ยว และควรปรับให้มีความร่วมสมัยเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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อีกทั้งกระทรวงวัฒนธรรมมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในการก ากับดูแลแต่ไม่มีนโยบายและงบประมาณสนับสนุน 
ทั้งท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถต่อยอดและผลิตเม็ดเงินให้กับประเทศได้จ านวนมหาศาล 
รวมทั้งโครงการที่ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือติดตามโบราณวัตถุของประเทศไทยที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ  
ทั่วโลกให้กลับมาเป็นสมบัติของชาติกลับได้รับการจัดสรรงบประมาณในจ านวนที่น้อยกว่าโครงการที่ไม่ก่อให้  
เกิดประโยชน์และไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ส่วนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้น ปรากฏเป็นข่าวว่า
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติยกเลิกการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ นายสุชาติ  สวัสดิ์ศรี  
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2554 เนื่องจากออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิของพี่น้องประชาชน จึงเห็นควรให้
ปรับลดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการส่งเสริมศิลปินแห่งชาติ ส าหรับ
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า Big Data นั้น มีการตั้งข้อก าหนดเพ่ือจ ากัดการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศของกรมศิลปากร ทั้งที่ควรเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เ พ่ือเป็นประโยชน์ทางการศึกษา 
นอกจากนี้ งบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนของกองพิธีการศพพระราชทาน  
ที่ได้รับงบประมาณสูงถึง 562 ล้านบาท ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒธรรม 
และเพ่ิงเริ่มใช้งบประมาณนี้เมื่อปี 2563 โดยตั้งข้อสังเกตว่า มีการใช้งบประมาณอย่างไม่ชอบมาพากล 
เนื่องจากใช้งบได้อย่างแม่นย าร้อยละ 100 ในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งค่าวัสดุในการประกอบพิธี ค่าไฟฟ้า  
ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ ส าหรับในปี 2564 เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว  
ก็น่าจะมีการใช้งบประมาณร้อยละ 100 เช่นเดิม ราวกับสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะมีจ านวนผู้เสียชีวิต
ที่ได้รับพระราชทานก่ีคน และมีการใช้น้ าประปา รวมทั้งไฟฟ้าจ านวนเท่าใด 
   กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณางบประมาณตามพันธกิจ 
เป้าหมายของกระทรวงวัฒนธรรมว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้ องหรือไม่ ในเรื่องของการน าทุน 
ทางวัฒนธรรมไปต่อยอดการรักษาวัฒนธรรม ความหลากหลาย เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของชาติ 
โดยในการปรับลดงบประมาณต่าง ๆ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และได้มีข้อสังเกต  
ที่ส าคัญไว้ในท้ายรายงาน โดยเฉพาะเน้นย้ าในการน าวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ให้เป็นเรื่องส าคัญ 
ของคนในชาติ และผลักดันเรื่องคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การพ่ึงพาตนเอง การประหยัด  
การออม การมีระเบียบ และการตรงต่อเวลา โดยข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของสมาชิกฯ 
คณะกรรมาธิการฯ ได้ประมวลไว้เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงาน ทั้งนี้ ขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตามเดิม   
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 281 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 226 เสียง 
 

   มาตรา 24      มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ 
    กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่ค านึงถึงภาวะโรคร้ายที่คุกคาม
ชีวิตของประชาชน และขอปรับลดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา การฝึกอบรม การจ้างเหมา
บริการ การรับรอง และพิธีการต่าง ๆ  ซึ่ งมีการตั้ งงบประมาณจ านวนมากถึง 2,000 ล้านบาท ทั้ งนี้
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจในการสร้างคนทุกช่วงวัยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น  เด็กเล็ก  
ศูนย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก  นั ก เรียนทุ กชั้ นปี  และระดับอาชี วศึ กษาและเทคโน โลยี  จึ ง ไม่ เห็ นด้ วยกับ 
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การที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ปรับลดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และการสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา และการช่วยเหลือ 
เด็กพิการ ซึ่งมีความส าคัญและการสร้างโอกาสทางการศึ กษาให้กับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม อีกทั้ ง 
ยังไม่เห็นด้วยกับการปรับลดในส่วนของการศึกษาสายอาชีวศึกษาและสายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย
อาชีวะซึ่งเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพและสร้างคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้  สมาชิกฯ ได้มีความกังวลว่า 
การล็อกดาวน์เป็นระยะเวลานานจะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน จึงควรจัดสรรวัคซีนส าหรับเด็กและครู
เพ่ือให้กลับเข้ามาเรียนในระบบเช่นเดิม และยังมีความเห็นว่านโยบายเรียนออนไลน์แทบไม่มีประโยชน์ใด ๆ 
โดยหากยังคงให้ด าเนินนโยบายการเรียนออนไลน์ต่อไปจะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กและเยาวชน ท าให้ 
ไม่สามารถสู้กับนานาอารยประเทศได้อย่างแน่นอน ตลอดจนเสนอแนะให้มีการปรับหลักสูตรการศึกษา 
ให้ได้มาตรฐานและทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นได้  ส่วนนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ 
ห่างไกลนั้นเป็นการน าบุคลากรทางการศึกษามาไว้ที่ส่วนกลางจ านวนมากเกินไป แทนที่จะกระจายบุคลากร 
ลงไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ ซึ่งการลงทุนกับเด็กในวันนี้จะส่งผล 
ต่อคุณภาพของคนและประเทศในระยะยาว และเห็นว่างบประมาณในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็น 
เงินจ านวนมากนั้น ไม่มีความจ าเป็น และอาจไม่ได้ใช้งานจริง ทั้งยังจัดงบครุภัณฑ์ในแบบเดิม ๆ ที่ไม่ได้รองรับ
การเรียนในช่วงโควิด-19 โดยบางรายการไม่มีความจ าเป็นและแพงเกินไป อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ที่ส าคัญ 
คือนักเรียนไม่ได้เรียน และหากจะเรียนออนไลน์ก็ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่มี การพัฒนา
บทเรียนในรูปแบบส าเร็จรูปที่ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  รวมทั้งปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษา เงินเดือนไม่พอเพียง และยังต้องรับภาระงานอ่ืนที่รบกวนเวลาการสอน แต่งบประมาณ
กลับน าไปใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนที่กระจุกตัวอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ในขณะที่นักเรียนยังไม่ได้ 
ไปโรงเรียน จึงต้องการให้น างบประมาณที่ปรับลดไปใช้ในการจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พอเพียง 
พัฒนาโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ให้กับครูและนักเรียน รวมทั้ง 
ใช้ในการแก้ไขปัญหาการศึกษาให้ตรงจุดอย่างแท้จริง 
  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า งบประมาณในส่วนของอาคารสถานที่ โดยเฉพาะการก่อสร้าง 
ในสถานศึกษาต่าง ๆ นั้น คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาปรับลดในส่วนของงานที่ เป็นโครงการ
ต่อเนื่องและส่วนของการด าเนินงานใหม่แล้ว และคณะกรรมาธิการฯ ยังได้ตรวจสอบและสอบถามราคา
ครุภัณฑ์ซึ่งหน่วยงานได้ชี้แจงว่าเป็นไปตามราคามาตรฐานราคาครุภัณฑ์ซึ่งรับรองโดยส านักงบประมาณ  
โดยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนั้ น ได้ตั้ งงบประมาณ ไว้ประมาณ  119,878 ล้ านบาท 
คณะกรรมาธิการฯ ได้ปรับลดลง 1,950 ล้านบาท คงเหลือประมาณ 117,927 ล้านบาท  ทั้งนี้ ขอยืนยัน 
การปรับลดงบประมาณตามเดิม 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 280 เสียง และมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 221 เสียง 
 

   มาตรา 25      มีการแก้ไข 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  ประเด็น ปรับลดงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ 
   กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ   
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กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด -19) และการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ ไม่ เหมาะสมกับสถานการณ์  อาทิ  
รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับโครงการปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดีมีจ านวนมากกว่า 
695 รายการ เป็นเงินกว่า 140 ล้านบาท แต่รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ เกี่ยวกับ โรคโควิด-19  
กลับมีจ านวนน้อยและอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
   ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม  
และนัดประชุมอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา 
 
 
ปิดการประชุมเวลา 00.09 นาฬิกา 
 
 
                                                 ***************************** 
 
 
       

       จัดท าโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน ส านักประชาสัมพันธ์  
       ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
   
 


